



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับ
ให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ กำหนดในส่วนของ การประเมินไว้ว่าบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ให้มีการพิจารณา
คัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมก่อนที่จะให้ส่งผลงานประเมิน และให้ประกาศผลการพิจารณาอย่างเปิดเผย
โปร่งใส รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและ
มีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น โดยให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากมีผู้ใดทักท้วงผู้ได้รับการคัดเลือก สามารถทักท้วงได้ด้วยตนเอง
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือติดต่อทาง
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๐๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิฑิต สฤทธิชัยกุล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนพรดา สุระแพง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ที่ สธ ๑๐๐๑/วท๐๗๑

เรียน ผู้อำนวยการกองยา/ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์/
ผู้อำนวยการกองด้านอาหารและยา

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่าน
การคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับ
ให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
โดยให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ส่งผลงานได้ ภายใน ๑๘๐ วัน
หลังจากได้รับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางไทรทอง ศิลาภย์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนเลขานุการกรม

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
แบบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งที่ขอประเมิน	สังกัด	ชื่อผลงาน
๑	นายภูริพงษ์ นิติไชย	เภสัชกรชำนาญการ	กองยา	<p>๑. เอกสารวิชาการ เรื่อง “การสำรวจการประยุกต์ใช้ Quality by Desing (QbD) ในการพัฒนาทางเภสัชกรรม (pharmaceutical development) ของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาสามัญภายในประเทศ”</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวความคิด เรื่อง “การจัดทำคำอธิบายหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญและยาสามัญใหม่สำหรับเอกสารส่วน P๒ การพัฒนาทางเภสัชกรรม (pharmaceutical development) ที่ใช้หลักการของ Quality by Desing (QbD)”</p>
๒	นางณปภัช กรมเมือง	เภสัชกรชำนาญการ	กองควบคุม เครื่องมือแพทย์	<p>๑. เอกสารวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาคู่มือการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นคำขอจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้า/ผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อรับรองการขออนุญาตและการอนุญาตด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์”</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวความคิด เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการตรวจสอบสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์แบบทางไกล (Remote - Audit)”</p>
๓	นายชวนภ คณานุกุล	เภสัชกรชำนาญการ	กองด้านอาหาร และยา	<p>๑. เอกสารวิชาการ เรื่อง “การเฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะหนักในเครื่องสำอางนำเข้า”</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวความคิด เรื่อง “การใช้ Chatbot กับงานด้านอาหารและยา”</p>

